

## **BÁO CÁO**

**Sơ kết giữa kỳ thực hiện Quyết định số 1258/QĐ-TTg  
ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào thi đua  
“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”  
giai đoạn 2016 - 2020**

Thực hiện Công văn số 2422/LĐTĐ-BHXH-VPQGNN ngày 18/6/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo sơ kết giữa kỳ thực hiện Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả thực hiện như sau:

### **Phần thứ nhất TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH**

#### **I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH**

##### **1. Khái quát chung**

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, có tổng diện tích tự nhiên 8.310 km<sup>2</sup>. Tỉnh có 10 huyện và 01 thành phố với 226 xã, phường, thị trấn (207 xã, 14 thị trấn, 05 phường), 2.314 thôn, bản, khối phố, trong đó có 03 huyện nghèo, 125 xã đặc biệt khó khăn, 1.125 thôn đặc biệt khó khăn. Dân số của tỉnh khoảng 788,4 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ hơn 84%, sinh sống chủ yếu ở vùng cao, vùng sâu, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, xa trung tâm huyện, tỉnh, đời sống của một bộ phận người dân còn gặp khó khăn. Tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh còn 36.544 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 19,07% và 21.814 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 11,38%.

##### **2. Thuận lợi, khó khăn**

###### **2.1. Thuận lợi**

- Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tạo thành phong trào thi đua rộng khắp trên địa bàn.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp xác định mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời đề ra những biện pháp, giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Cùng với các cơ chế, chính sách giảm nghèo bền vững do Đảng và

Nhà nước ban hành, Chương trình giảm nghèo bền vững đã thu hút được sự quan tâm, hỗ trợ của doanh nghiệp, các tổ chức và sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân. Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân đã từng bước được cải thiện; hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiên toàn; quốc phòng, an ninh được giữ vững, đây là tiền đề thuận lợi để thực hiện giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

- Trong những năm qua, công tác giảm nghèo, tạo việc làm và chính sách an sinh xã hội luôn được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Huy động, sử dụng tốt các nguồn lực hỗ trợ cho giảm nghèo, lồng ghép hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội hỗ trợ các xã nghèo, hộ nghèo. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, công tác giảm nghèo đã đạt được những kết quả quan trọng, kết quả giảm nghèo đều đạt được các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

## **2.2. Khó khăn**

Kết quả giảm nghèo tuy đạt chỉ tiêu đề ra nhưng chưa bền vững, tỷ lệ hộ tái nghèo hàng năm còn cao ở những vùng sâu, vùng xa, biên giới. Các chương trình, dự án giảm nghèo triển khai chưa đồng bộ; chính sách, chương trình giảm nghèo chủ yếu là ngắn hạn và còn chông chéo; nguồn lực cho giảm nghèo chưa đáp ứng được yêu cầu và còn phân tán; các giải pháp gắn thực hiện chính sách giảm nghèo với chính sách an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới chưa đồng bộ; việc phối hợp tổ chức chỉ đạo thực hiện giữa các ngành, các cấp, các ban chỉ đạo chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

Công tác chỉ đạo thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở một số huyện, xã chưa quyết liệt; nhận thức, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên, công chức chưa cao, chưa chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện, thiếu sự hỗ trợ kỹ thuật; một bộ phận người dân còn mang nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa có ý thức phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

## **II. CÔNG TÁC PHỐI HỢP THỰC HIỆN**

Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 cùng cấp thống nhất các nội dung, tiêu chí thi đua, khen thưởng và biện pháp triển khai có hiệu quả phong trào thi đua; đảm bảo các nội dung, tiêu chí bám sát chủ trương, chính sách về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Đối với cấp tỉnh, các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng được giao phụ trách các đơn vị đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, cụ thể:

- Đã phối hợp xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn.

- Chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và Nhân dân tổ chức phát động Phong trào thi đua đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia

Phong trào theo hướng: Tập trung về cơ sở, bám sát nội dung, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giảm nghèo bền vững với các chỉ tiêu cụ thể nhằm phát huy, động viên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết, của cả hệ thống chính trị vào việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững; động viên, khích lệ người nghèo, hộ nghèo quyết tâm, có nghị lực vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Gắn Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, huy động, lồng ghép các nguồn lực để triển khai thực hiện giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

- Phối hợp thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung của phong trào, thực hiện sơ kết thực hiện phong trào, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích đề nghị biểu dương, khen thưởng theo quy định.

### **III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

#### **1. Công tác chỉ đạo, điều hành**

- Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 02/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào thi đua “*Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau*” giai đoạn 2016 - 2020; ngày 26/9/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “*Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau*” giai đoạn 2016 - 2020. Phong trào thi đua được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 và phong trào thi đua “*Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới*” giai đoạn 2016 - 2020. Hưởng ứng Phong trào thi đua của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

- Để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện và ký kết chương trình phối hợp như: Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020; Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh ban hành Chương trình vận động giúp đỡ hộ nghèo theo địa chỉ giai đoạn 2014 - 2020; Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chương trình, dự án: Chương trình 30a, Chương trình 135; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135; Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Dự án nâng cao năng lực, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình giảm nghèo.

- Công tác giảm nghèo được các cấp, các ngành, địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình phát triển kinh tế hàng năm. Chỉ đạo kiên toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo kịp thời, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách địa bàn, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

- Quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn khoảng 11%, có trên 27.000 hộ thoát nghèo bền vững và hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo. Tổ chức lồng ghép nguồn vốn của các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, tích cực huy động các nguồn lực hỗ trợ các xã nghèo, hộ nghèo. Chỉ đạo các huyện, thành phố bố trí ngân sách địa phương ưu tiên đầu tư, hỗ trợ các xã, thôn, bản nghèo trên địa bàn; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách giảm nghèo phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tế, tập trung ưu tiên, hỗ trợ cho các địa bàn nghèo, vùng đặc biệt khó khăn.

## **2. Công tác tuyên truyền**

Công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu biết và nắm rõ các chủ trương, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước giữ vai trò quan trọng. Thời gian qua, công tác giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua “*Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau*” giai đoạn 2016 - 2020 đã được các cơ quan tuyên truyền, thông tin đại chúng, các cấp, các ngành tăng cường thời lượng đưa tin, mở chuyên trang, chuyên mục như: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, chuyên mục nông thôn mới, chương trình thời sự về chuyên mục thi đua yêu nước; Báo Lạng Sơn tích cực tuyên truyền trên chuyên mục “Nhà nông cần biết”, chuyên mục “Khoa học, công nghệ”, chuyên mục “Người tốt, việc tốt” và chuyên mục “Nông thôn mới”.

UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể, tổ chức hội các cấp, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia Phong trào thi đua để giúp đỡ người nghèo, thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã hưởng ứng Phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể (đóng góp quỹ vì người nghèo, các hoạt động từ thiện nhân đạo; liên kết sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm...).

Qua công tác tuyên truyền, người dân hiểu biết hơn và nắm rõ các chủ trương, chính sách ưu đãi của Đảng, của Nhà nước về giảm nghèo, quan tâm chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân, đồng thời cũng giúp người dân biết được quyền lợi, trách nhiệm của mình trong công tác tham gia giám sát các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn, tự tổ chức tăng gia sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình để thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

## **3. Kết quả triển khai thực hiện các nội dung của Phong trào thi đua**

Thực hiện Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “*Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau*” giai đoạn 2016 - 2020. Hưởng ứng phong trào thi đua của Trung ương và của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn từng đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thi đua xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu như: Hội Nông dân tỉnh thường xuyên phát động phong trào “*Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững*”; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với phong trào “*Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc*”; “*Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo có địa chỉ*”; Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh với phong trào “*Cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế giỏi, giúp nhau thoát nghèo bền vững*”; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với phong trào “*Thanh niên Lạng Sơn giúp nhau phát triển kinh tế*”; Hội Cựu chiến binh tỉnh với phong trào “*Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi*”; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tích cực triển khai Cuộc vận động “*Ngày vì người nghèo*”. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”.

Các tổ chức đoàn thể đã chủ động phối hợp với các ngành tập huấn khuyến nông và chuyên gia ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho các hội viên, hộ gia đình, góp phần giúp các hội viên, hộ gia đình phát triển sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã xuất hiện nhiều hội viên, hộ gia đình điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi được các cấp, các ngành, UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ biểu dương, khen thưởng.

Để thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, các huyện, thành phố đã chủ động đề ra nội dung, giải pháp giảm nghèo đặc thù của địa phương, bố trí và huy động đa dạng nguồn lực cho địa bàn nghèo nhằm giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu, gắn với phong trào “*Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới*”. Các huyện, thành phố đã triển khai nhiều nhóm biện pháp mang lại kết quả trong công tác giảm nghèo như: Chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, hỗ trợ đào tạo nghề, trợ giúp pháp lý cho người nghèo, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ tiền điện; chính sách cứu đói giáp hạt; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, các dự án chương trình 135, 120... Những biện pháp trên đã mang lại kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 giảm 3,3%, tương đương 36.544 hộ, toàn tỉnh còn 19,07% hộ nghèo, đạt 110% so với kế hoạch; trong 6 tháng đầu năm 2018, thực hiện đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5%, tương

đương 2.700 hộ, toàn tỉnh hiện còn 17,57% hộ nghèo. Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện đầy đủ, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,7%, vượt 4,7% so với chỉ tiêu Trung ương giao. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh năm 2017 đạt 47,6%, tăng 2,1 so với năm 2016, trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 48,5%.

Tổ chức thực hiện tốt chính sách bảo đảm an sinh xã hội đối với người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 UBND tỉnh đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà, chúc tết các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí trên 36,5 tỷ đồng, trợ giúp cứu đói 550 tấn gạo cho 14.090 nhân khẩu thiếu đói giáp hạt.

Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, được các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh và thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Trong năm 2017, đã phân bổ 186,6 tỷ đồng cho xây dựng hạ tầng, bổ sung 27 công trình thiết yếu thuộc các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và 5 xã đặc biệt khó khăn, khởi công mới 70 công trình xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống người dân. Triển khai xây dựng Đề án nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020. Năm 2017 công nhận thêm được 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 36 xã; thành phố Lạng Sơn được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong 6 tháng đầu năm 2018 toàn tỉnh tích cực thực hiện toàn diện Chương trình xây dựng nông thôn mới, tập trung vào 12 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2018, 05 xã đặc biệt khó khăn phấn đấu đến năm 2020 đạt chuẩn, 10 xã đạt dưới 5 tiêu chí, 10 xã đặc biệt khó khăn các huyện lựa chọn chỉ đạo hết năm 2020 đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Ban hành Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020. Lựa chọn xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng và xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn thí điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; mỗi xã đã đạt chuẩn nông thôn mới xây dựng 01 khu dân cư kiểu mẫu; tiếp tục huy động nguồn lực để hỗ trợ phát triển sản xuất tại các xã chỉ đạo điểm. Phong trào ra quân đầu xuân gắn với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới được Nhân dân hưởng ứng và có nhiều cách làm mới thiết thực. Đối với 12 xã phấn đấu về đích năm 2018 bình quân đạt 11,25 tiêu chí/xã; hết tháng 5/2018 trên địa bàn toàn tỉnh bình quân 01 xã đạt 8,96 tiêu chí.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” luôn được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và ủng hộ nhiệt tình. Kết quả năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, đã vận động được 3.468.179.900 đồng, số tiền trên đã hỗ trợ hộ nghèo xây mới nhà Đại đoàn kết được 60 căn nhà, sửa chữa 25 căn nhà; hỗ trợ 2.420 suất quà tết cho người nghèo; hỗ trợ khám, chữa bệnh cho 444 hộ nghèo; trợ giúp 899 học sinh nghèo đi học; hỗ trợ sản xuất cho 27 hộ nghèo... Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo được hưởng các quyền lợi và giúp đỡ hộ gia đình nghèo thoát nghèo

bền vững, thực hiện tốt phương châm “không để hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn nào mà không có tổ chức hỗ trợ”, đặc biệt không để hộ nào rơi vào hoàn cảnh cùng cực mà không có tổ chức nào phát hiện, giúp đỡ, góp phần thực hiện phong trào “*Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau*” giai đoạn 2016 - 2020.

Bên cạnh đó, các thôn, bản, khu dân cư đoàn kết, tích cực tham gia hưởng ứng các Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống; các hộ gia đình chủ động vượt khó vươn lên thoát nghèo và giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình khác sản xuất kinh doanh, làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, không tái nghèo.

#### **4. Công tác thi đua khen thưởng**

Thực hiện kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “*Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau*” giai đoạn 2016 - 2020, hằng năm Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, các Cụm, Khối thi đua, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố lấy kết quả tổ chức triển khai Phong trào thi đua này làm căn cứ để đánh giá kết quả thi đua của các đơn vị và khen thưởng thực hiện Phong trào thi đua theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Theo kế hoạch của tỉnh, việc sơ kết giữa kỳ thực hiện Phong trào thi đua, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố căn cứ kết quả thực hiện đánh giá, khen thưởng theo thẩm quyền.

Để động viên khích lệ các cơ quan, doanh nghiệp đã có nhiều thành tích trong thực hiện Phong trào thi đua, năm 2017 Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng Bằng khen cho 20 tập thể và 16 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 01 tập thể (Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh) được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích trong công tác an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

#### **5. Các giải pháp thực hiện chủ yếu**

Để triển khai thực hiện Phong trào thi đua trên địa bàn, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện các giải pháp sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua và công tác giảm nghèo.

- Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của Nhân dân để vươn lên thoát nghèo; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phổ biến những sáng kiến, kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo, đồng thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua.

- Tổ chức triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua thông qua các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua và thực

hiện các dự án, chính sách hỗ trợ người nghèo, xã nghèo; tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

##### **1. Ưu điểm**

- Phong trào “*Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau*” giai đoạn 2016 - 2020 và công tác giảm nghèo đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên được các ngành, các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và chỉ đạo thực hiện. Các chương trình giảm nghèo được triển khai đồng bộ, có sự phân công trách nhiệm từ Ban chỉ đạo các cấp và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Việc thực hiện tốt các nhóm chính sách đã giúp cho người nghèo trên địa bàn, đặc biệt là người nghèo dân tộc thiểu số vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa giảm bớt khó khăn có điều kiện để tiếp nhận các dịch vụ xã hội, từng bước nâng cao nhận thức, tiếp thu khoa học kỹ thuật áp dụng vào cuộc sống và lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.

- Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh đã lồng ghép, gắn kết với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Ngày cả nước vì người nghèo 17/10" hằng năm, đã có tác động tích cực, tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

- Các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã đề ra được các chủ trương, giải pháp thiết thực, hiệu quả để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo; tăng cường tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của hộ nghèo, đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

##### **2. Hạn chế**

- Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh tuy đã đạt được kết quả đáng ghi nhận nhưng phong trào thi đua chưa thật sự sâu rộng. Công tác sơ kết phong trào tại một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; việc nhân rộng điển hình tiên tiến thông qua phong trào thi đua có nơi còn chưa thực hiện tốt.

- Sự phối hợp, lồng ghép các chương trình giảm nghèo chưa đồng bộ, chưa tạo được hiệu quả cao trong công tác giảm nghèo, một số nội dung hoạt động chương trình giảm nghèo phát huy hiệu quả chưa cao, một số cơ chế chính sách triển khai chậm.

- Chưa có nhiều giải pháp, mô hình giảm nghèo bền vững được nhân rộng; sáng kiến trong việc tháo gỡ khó khăn của cơ sở trong việc giảm nghèo chưa nhiều do nguồn lực cho công tác giảm nghèo còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách do Trung ương phân bổ.

##### **3. Nguyên nhân của những hạn chế**

- Công tác tuyên truyền tuy đa dạng về hình thức nhưng mới chỉ đến được với cán bộ thôn bản, còn nhiều nơi chưa đến được với người nghèo, hộ nghèo.



- Một số cán bộ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở thiếu sự quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; công tác rà soát, theo dõi đối tượng nghèo chưa được quan tâm đúng mức; việc bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, động viên đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo chưa hợp lý, nhiều nơi còn giao khoán cho cán bộ văn hóa - xã hội.

- Còn một bộ phận người nghèo chưa tích cực làm ăn, có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Phong tục, tập quán sản xuất của đại bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số chưa được đổi mới, trình độ canh tác lạc hậu, ít sáng tạo.

## **Phần thứ hai** **NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN** **TRONG THỜI GIAN TỚI**

### **1. Nhiệm vụ**

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020, coi phong trào thi đua là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành; sáng tạo, áp dụng các hình thức, nội dung thi đua phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi ngành, mỗi địa phương, phát huy tinh thần tự nỗ lực vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo, người nghèo, huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện giảm nghèo bền vững.

- Tiếp tục gắn kết phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, huy động, lồng ghép nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, ưu tiên bố trí vốn từ ngân sách nhà nước, tăng cường huy động vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác, chú trọng huy động sự đóng góp của doanh nghiệp và vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, chú trọng làm đường giao thông, thủy lợi, cấp điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nội dung Phong trào thi đua, triển khai có hiệu quả cả chương trình, dự án, các chính sách, dự án giảm nghèo trên địa bàn các xã, thị trấn để đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững.

- Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phổ biến những sáng kiến, kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo; tổ chức sơ kết, tổng kết Phong trào, đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua.

### **2. Giải pháp**

- Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo phát động, tổ chức phong trào thi đua, sơ kết, tổng kết và khen thưởng cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích trong phong trào thi đua.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quan điểm, chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, tạo tính chủ động, tự lực vươn lên của người nghèo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

- Bố trí kịp thời ngân sách để thực hiện tốt các chế độ, chính sách giảm nghèo, chú trọng huy động đóng góp của các doanh nghiệp và tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Tăng cường lồng ghép các hoạt động giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới nhằm tăng nguồn lực cho công tác giảm nghèo.

- Thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm làm cơ sở cho việc tiếp tục thực hiện chương trình giảm nghèo đến năm 2020; thường xuyên nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có giải pháp cụ thể, thoát nghèo bền vững.

- Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận thuận tiện với các dịch vụ xã hội. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tại các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện cho người nghèo mở rộng sản xuất, tiếp cận thị trường tiêu thụ hàng hóa.

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, hạn chế tình trạng tái nghèo, nhất là trong vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

**Nơi nhận:**

- Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ (Ban TĐKT);
- C, PVP UBND tỉnh,  
Các phòng: KGVX, TH;
- Lưu: VT, KGVX (PT).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hồ Tiến Thiệu**